

Vai trò của nông dân trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nông dân đóng vai trò chủ thể. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát huy vai trò, sức mạnh của giai cấp nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả nổi bật.

Từ mảnh đất chua trũng, cây lúa kém hiệu quả, năm 2012, ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Phú La, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng đầu tư hàng chục triệu đồng cải tạo, chuyển đổi sang trồng 2.000 cây cam chanh và cam đường. Năm 2014, vườn cam của ông Vinh cho thu hoạch vụ đầu tiên, những năm sau đó đều cho năng suất cao. Năm 2017, 2.000 cây cam cho 4 tấn quả, vợ chồng ông thu 120 triệu đồng, gấp nhiều lần cây lúa. Năm nay, vườn cam của ông Vinh cũng sai trĩu quả chuẩn bị cho thu hoạch ước đạt 5 tấn, bán được khoảng 150 triệu đồng. Điều đặc biệt là ông Vinh trồng và chăm sóc cam theo quy trình VietGap, chỉ dùng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ và phân hữu cơ nên cam quả to, mọng nước, vị ngọt thanh mát, cung không đủ màu. Mô hình trồng cam của ông Vinh đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp hàng hóa ở các địa phương, có thể giúp nông dân biến "tấc đất thành tấc vàng", làm giàu trên chính đồng ruộng quê hương.



Mô hình trồng cam của ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Phú La, xã Đô Lương (Đông Hưng) cho hiệu quả kinh tế cao.

hóa thành những ao nuôi cua, tôm, cá thu bạc tỷ. Anh còn tự bỏ kinh phí đi học đại học chuyên ngành thủy sản, nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật "Lưu cá vược giống qua đông" và "Nuôi cá vược thương phẩm ghép 3 đối tượng: cá vược - cá rô phi - vược". Thành công của 2 quy trình đã cho tỷ lệ cá vược sống qua mùa đông cao, tạo ra một chu trình nuôi khép kín về năng lượng, tận dụng tối

đa diện tích đất, giảm chi phí, tăng thu nhập. Năm 2011, anh chuyển nhượng 21ha cho 16 hộ gia đình, 9ha còn lại vay thêm vốn đầu tư, cải tạo chuyển sang nuôi thâm canh và bán thâm canh tôm sú và cua xanh. Với cách làm đó, thu nhập gia đình ngày một tăng, năm 2017 lãi 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 10 lao động với thu nhập bình quân 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng

và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập 3,5 triệu đồng/người/tháng. Với những nỗ lực của mình, anh Liễu đã nhận được nhiều giải thưởng, giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. Anh cũng được vinh danh là 1 trong 87 hội viên nông dân tiêu biểu toàn quốc 30 năm đổi mới. Ông Vinh và anh Liễu chỉ là hai trong hàng vạn nông dân Thái Bình biết khai thác tiềm

năng, lợi thế về đất đai, sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để phát huy vai trò của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tổ chức hội đã phát động sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", thu hút đông đảo nông dân tham gia. Trong 10 năm (2008 - 2018), toàn tỉnh có 487.640 hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 81,54% so với tổng số hộ viên. Tạo động lực cho phong trào, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành và các ngân hàng, một số doanh nghiệp... hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thông tin thị trường, giới thiệu những mô hình, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, dạy nghề và tư vấn hỗ trợ việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm được nông dân tham quan học tập và làm theo, 10 năm qua, tổ chức hội đã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật 24.900 lớp cho 1.992.000 lượt người tham gia; thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ 962,31 tỷ đồng cho 36.533 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng số dư nợ 1.305,609 triệu đồng cho 27.606 hộ hội viên vay; tín chấp trên 7.200 tấn phân bón các loại, xây dựng nhiều mô hình điển hình và tổ chức 980 buổi tham quan các mô hình sản xuất giỏi để nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm; vận động và huy động tài nguyên quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ quốc gia giải quyết việc làm 23,1 tỷ đồng... giúp hội viên xây dựng các dự án khả thi để tổ chức sản xuất có

hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức 1.137 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể cho 86.401 lượt người và tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể 3.825 lớp cho 420.920 lượt người tham gia; hướng dẫn xây dựng 70 mô hình tổ hợp tác mới có hiệu quả. Với sự hỗ trợ tích cực của tổ chức hội, nhiều nông dân đã nâng động, đầu tư vốn giống, tiền của, công sức phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, công sức phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả, 10 năm qua, các cấp hội đã bình xét 369.232 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 76% so với tổng số hộ đăng ký, 5 cá nhân đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo; chỉ đạo mỗi chi hội nông dân đăng ký giúp đỡ 2 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đến nay đã có 100% chi hội đăng ký và có 1.494 chi hội giúp đỡ cho 2.988 hộ nghèo về tiền vốn, giống cây, giống con để hộ nghèo

phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, nông dân Thái Bình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 80 tỷ đồng, 729,2 triệu ngày công, hiến được trên 2.501ha đất, thảo đê 65,850m² tường, 452 cống đầu... làm đường giao thông nông thôn. Hàng năm có 95% số hộ hội viên nông dân đăng ký và phấn đấu đạt gia đình văn hóa. Các cấp hội tích cực xây dựng mô hình nông dân tư vấn về phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng thôn, xã không có người phạm tội; không có người tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, buôn bán và đốt pháo nổ; phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội hòa nhập cộng đồng. Những đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng đưa Thái Bình vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước với 200 xã về đích và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

NGUYỄN HÌNH



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở xã Thái Thượng (Thái Thụy).

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tháng 5/2018 đã thu hút hàng trăm phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, các nhà quản lý phụ trách công tác giảm nghèo tại các địa phương tham gia với nhiều thể loại: phóng sự, ghi chép, bút ký và phân tích, phóng sự ảnh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình... Ban tổ chức đã lựa chọn 69 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả, 38 cá nhân có tác phẩm đạt giải,

trong đó có 2 giải A, 9 giải B, 13 giải C, 14 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi, có nhiều tác phẩm đạt giải. Tham dự cuộc thi năm nay, Báo Thái Bình đạt giải C với tác phẩm "Giảm nghèo cho đối tượng yếu thế - cần những chính sách phù hợp".

Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy công tác truyền thông về giảm nghèo, qua đó góp phần đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu

giảm nghèo bền vững tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các tác phẩm báo chí đạt giải trong cuộc thi đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tham gia tích cực, đồng hành với cuộc thi trong những năm tiếp theo, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện chủ trương "Cả nước chung tay vì người nghèo".

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong việc khẩn trương hoàn thành đề án và các thủ tục sản nhập và bàn giao. Đồng chí đề nghị ngành Y tế tiếp tục sâu sát trong chỉ đạo, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ vướng

mắc, bảo đảm các đơn vị hoạt động hiệu quả sau sáp nhập. Đặc biệt, cần tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị, tạo sự đồng thuận trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn thông suốt, không gián đoạn, không xáo trộn. Các trung tâm y tế khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với vị trí việc làm, nâng lực cán bộ và chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, bảo đảm sau sáp nhập phải không ngừng đổi mới, nâng cao về đức, tay nghề, chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

quyên giải quyết của UBND tỉnh liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ truy tặng, phong tặng liệt sĩ, công nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động cho đội ngũ làm công tác vệ sinh môi trường ở cấp xã; sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định các hồ sơ nhưng các hồ sơ đều thiếu giấy tờ nên Sở đã hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện hồ sơ và gửi cấp trên xem xét, giải quyết. Sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn và quy định tỷ lệ phân trăm trả công cho người làm công tác vệ sinh môi trường. Hiện Sở đang tiến hành tác vệ sinh môi trường ở cấp xã; sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công để lập danh sách trình tỉnh phê duyệt. Đến nay, các huyện, thành phố đã giải ngân được 48,1% tổng kinh phí được tỉnh phê duyệt, hiện đang tập trung cho hoàn thành.

Tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm làm tốt hơn nữa việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết hồ sơ cho các đối tượng đặc thù; đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người có công để hết năm 2018 cơ bản hoàn thành giải ngân hỗ trợ cho các đối tượng đã được tỉnh phê duyệt. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

THÁI THUY

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 12/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thái Thụy phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Hơn 200 cán bộ, giáo viên, người lao động các trường mầm

non, tiểu học, THCS khu Nam huyện đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. 170 đơn vị máu là kết quả ban tổ chức thu được, nâng tổng số máu hiến tặng của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, nhân dân Thái Thụy từ đầu năm đến nay lên trên 900 đơn vị, vượt chỉ tiêu

kế hoạch được giao. Với sự tích cực hưởng ứng của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân, năm 2018, Thái Thụy phấn đấu đạt khoảng 1.200 đơn vị máu thu được từ hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 4 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động tổ chức hiến máu.

HOÀNG LANH

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng dành cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Trong 1/2 ngày, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nắm vững quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, những việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; từ đó góp phần đưa các đơn vị, trường học, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

ĐÀO QUYÊN

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Khai giảng năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 12/10, Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Là đơn vị được Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) lựa chọn xây dựng trở thành đơn vị trọng điểm phía Bắc, năm học 2017 - 2018, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy văn hóa và dạy nghề cho người khuyết tật. Kết thúc năm học,

tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở các cấp học của Trường đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,4%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp và sơ cấp nghề đạt 100%; 100% các em học sinh ra trường đều có việc làm ổn định, Trường không có học sinh cá biệt hoặc mắc tệ nạn xã hội; tỷ lệ giáo viên xếp loại tốt đạt 77,8%. Tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018, Trường có 2 giáo viên dự thi đều đạt giải, trong đó 1 giáo viên đạt giải tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Năm học 2018 - 2019, Trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết trong đào tạo nghề với các đơn vị trong và ngoài tỉnh...

Tại buổi lễ, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018 được nhà trường tặng giấy khen.

NGUYỄN CƯỜNG

Phấn đấu gieo trồng hơn 5.000ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Thái Thụy phấn đấu gieo trồng hơn 5.000ha cây màu vụ đông gồm: ngô 800ha; dưa, bí các loại 800ha; khoai tây 650ha; 500ha hành, tỏi, còn lại là rau màu các loại.

Để khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây màu vụ đông, UBND huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2018. Theo đó, huyện hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình có diện tích sản xuất cây ngô nếp trồng sau chôn lúa mùa, cải bắp, khoai tây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Định mức hỗ trợ đối với ngô nếp là hơn 82.000

đồng/sào, khoai tây 320.000 đồng/sào, cải bắp 100.000 đồng/sào. UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2018. Đồng thời, giám sát các xã, thị trấn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, chế độ tài chính và cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định.

TRẦN TUẤN

Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ

Sáng ngày 12/10, Sở Công Thương phối hợp với Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ thị trấn Đông Hưng và một số chợ khác trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Trong 1 ngày, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ đã nghe phổ biến kiến thức pháp luật và các quy định, chế tài xử lý khi vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; một số kỹ năng nhận biết những nguy cơ dẫn đến mất an toàn thực phẩm và phương pháp xử lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi kinh doanh tại chợ. Ngoài ra, Ban Quản

lý chợ cũng được trang bị một số kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động của chợ, bảo đảm các điều kiện phục vụ kinh doanh tại chợ đáp ứng quy định, tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu, sau tập huấn, Ban Quản lý chợ và các tiểu thương kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến, mua bán thực phẩm tại chợ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và tạo uy tín cho chính các tiểu thương.

KHÁC ĐUẦN

Hội Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ Đại hội lần thứ II

Chiều ngày 12/10, Hội Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ được thành lập năm 2013, đến nay đã có 83 thành viên là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong huyện, hoạt động ngày càng hiệu quả, ổn định. Đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ phấn đấu phát triển thêm hội viên, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tiến trình chuyên mai...

Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tặng giấy khen cho 12 doanh nghiệp đạt nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh.

TRỊNH CƯỜNG